

PLEIKU – NGĂM HOA DÃ QUỲ - AN KHÊ – K'BANG – THỦY ĐIỆN YALY – BIỂN HỒ

Thời gian : 02 ngày 03 đêm.

Phương tiện: Đi về bằng xe giường nằm

Lịch khởi hành : tối thứ 6 hàng tuần.

Ngày 1: Sài Gòn – Pleiku (Ăn tối)

20h00: Xe và HDV Du Lịch **VietJoy Tourist** đón khách tại điểm hẹn và khởi hành đi Bình Ba. Quý khách nghỉ ngơi thư giãn trên xe.

- **ĐỊA ĐIỂM ĐÓN :**
- **ĐIỂM 1 : DU LỊCH VIETJOY (67/3 Lê Đức Thọ, Q.Gò Vấp)**
- **ĐIỂM 2 : NHÀ VĂN HÓA THANH NIÊN**
- **ĐIỂM 3 : NGÃ TƯ HÀNG XANH (CÂY XĂNG COMECO)**

Ngày 2: Pleiku – An Khê – K'Bang – Pleiku (Ăn sáng, trưa, tối)

Sáng 06h00 – 07h00: Đoàn ăn sáng và thưởng thức cafe Pleiku, khởi hành đi An Khê.

08h30 – 11h00: Đoàn viếng tượng đài chiến thắng Đak Pơ, nơi quân dân Việt Nam đã đánh tan binh đoàn cơ động 100 của người Pháp vào năm 1954. Tiếp tục hành trình đi An Khê, tham quan cụm di tích Tây Sơn Thượng Đạo bao gồm: An Khê Đình – An Khê Trường – Bảo Tàng Tây Sơn. Đây là nơi mà Tam Kiệt nhà Tây Sơn đã tập hợp lực lượng, dựng cờ khởi nghĩa mở đầu cho phong trào Áo Vải Tây Sơn.

Từ 11h00 – 12h00: Đoàn tiếp tục tham quan, tìm hiểu và chụp hình lưu niệm tại ngôi nhà cổ hơn 200 năm tuổi của ông Bùi Meo tọa lạc trong thị xã An Khê, với vật liệu chính là trụ gỗ, vách phen tre, bên dưới là vỏ cây Kiềng Niềng đập mỏng dát bên dưới mái ngói lợp âm dương vô cùng công phu và độc đáo.

Trưa 12h00 – 14h00: Đoàn ăn trưa, sau đó khởi hành đi K'Bang. Quý khách nghỉ trưa trên xe.

Chiều 14h00 – 16h00: Đoàn đi bộ tham quan, thưởng thức không khí mát lạnh trong khu rừng nguyên sinh hay còn gọi là rừng Giống quốc gia K'Bang với những cây gỗ quý cổ thụ vài trăm năm tuổi cao chót vót 20 – 30m, chinh phục và chụp hình cùng thác Hang Dơi giữa đại ngàn. Tiếp tục đến làng kháng chiến S'tor thuộc xã Tơ Tung huyện K'Bang, địa danh nổi tiếng với anh hùng Núp trong kháng chiến chống Pháp và tác phẩm "Đất nước đứng lên" – Nguyễn Ngọc. Sau khi tham

quan bảo tàng S'tor, đoàn tham quan nhà trưng bày, chụp hình cùng các nghệ nhân chế tác đàn Tingning, đàn Goong, đèn tượng nhà mô phỏng cách Bah Nar và đi bộ lên đỉnh đồi tham gia bán nỏ, cung tên, giã gạo cùng các thiếu nữ.

Tối 17h00 – 19h00: Quý khách thưởng thức ẩm thực bản địa Bah Nar như gà nướng, cơm nướng ống Cót (tre), muối lá é, uống rượu cần và hòa mình cùng nhịp xoang, tiếng cồng tiếng chiêng giữa bao la đại ngàn trong cái se lạnh của rừng núi Tây Nguyên về chiều. (tự túc) Sau đó quay về Pleiku, tự do, nghỉ đêm tại Pleiku.

Ngày 3: Pleiku Ngắm Hoa Dã Quỳ – Yaly – Biển Hồ (Ăn sáng, trưa)

Sáng 06h00 – 07h00: Đoàn ăn sáng, khởi tham quan - **Ngắm & chụp hình Hoa Dã Quỳ.** Cứ vào độ cuối năm hoa dã quỳ lại nở rộ khắp núi rừng Tây Nguyên, tuy nhiên nơi đẹp nhất để ngắm loài hoa này chỉ có thể là Pleiku. Pleiku là một trong những điểm đến cho những ai thích ngắm, chụp hình loài hoa này. Cung đường đất đỏ ngày thường sẽ được tôn lên bởi màu vàng của sắc hoa dã quỳ. Và theo dự kiến năm nay vào ngày 24 – 26/11/2017 sẽ có lễ hội Hoa Dã quỳ tổ chức tại gia lai. Mọi người hãy cũng chờ đợi và hào hứng tham gia nhé.

Sau đó tham quan thủy điện Yaly, một công trình kỳ vĩ trong lòng núi của Tây Nguyên. Nếu như đến với cụm phía Đông Tây Nguyên, quý khách tìm hiểu về văn hóa của người Bah Nar thì khi đến với Yaly, quý khách lại có cơ hội chiêm ngưỡng nhà Rông, nhà sàn, nhà mồ và bến nước và một phần văn hóa của người J'Rai. Đoàn tham quan làng (Plei) Kép hoặc Plei Phung và khu nhà mồ tại đây. Tiếp tục tham quan Biển Hồ Nước, Biển Hồ Chè được xem là báu vật của Pleiku nói riêng và Tây Nguyên nói chung.

Trưa 11h00 – 13h00 Đoàn ăn trưa, thưởng thức đặc sản của Pleiku như cá sông Sê san, cơm niêu Pleiku, gà nướng của người J'Rai ...

Chiều 14h00 – 16h00: Pleiku không chỉ hoang sơ với dã quỳ, với sương mù, với Biển Hồ..., mà ẩn sâu trong phố núi ấy là một quần thể kiến trúc tâm linh góp phần tạo thêm ấn tượng cho du khách khi đến với phố núi Pleiku, đó chính là quần thể kiến trúc chùa Minh Thành. Quý khách tự do viếng Chùa, tham quan và chụp hình lưu niệm tại đây.

Tối 17h00 – 19h00: Quý khách tự do ăn tối dạo phố núi sau đó lên xe về lại TP.HCM kết thúc chương trình chia tay và hẹn gặp lại. Dự kiến 04h sáng về đến TP.HCM.